

Vì người khuyết tật và trẻ mồ côi

Gần 60.000 lượt người khuyết tật, trẻ mồ côi được trợ giúp; hơn 2.060 xe lăn, xe lắc, xe đạp được trao tặng; gần 1.000 người được dạy nghề, tạo việc làm... là kết quả các cấp hội bảo trợ người khuyết tật và trẻ mồ côi trong tỉnh đạt được trong nhiệm kỳ 2013 - 2018, để lại dấu ấn cho cả người trợ giúp và người được hưởng lợi, góp phần cùng các cấp ủy đảng, chính quyền thực hiện tốt công tác an sinh xã hội trên địa bàn.

T toàn tỉnh hiện có trên 10 vạn người khuyết tật (NKT), trẻ mồ côi (TMC). Là mái nhà chung của NKT, TMC, 5 năm qua, Hội Bảo trợ người khuyết tật và trẻ mồ côi tỉnh đã tích cực vận động các tổ chức, cá nhân trong và ngoài tỉnh ủng hộ xây dựng quỹ hội với tổng số tiền, quà trị giá gần 25 tỷ đồng. Việc kêu gọi nguồn lực từ các tổ chức, cá nhân đã giúp các cấp hội tổ chức nhiều hoạt động thiết thực như: dạy nghề, hỗ trợ sinh kế, tặng quà, chăm sóc sức khỏe, hỗ trợ phương tiện đi lại... Nhờ đó, 5 năm qua đã có gần 60.000 lượt NKT được chăm sóc, bảo trợ. Tỉnh riêng lĩnh vực y tế, Hội đã phối hợp với các cơ quan, đơn vị, các cơ sở khám chữa bệnh tổ chức khám bệnh, tư vấn sức khỏe, cấp thuốc miễn phí cho hàng nghìn NKT.

Để giúp NKT, TMC có phương tiện đi lại, Hội đã kêu gọi các tổ chức, cá nhân trao tặng gần 2.000 xe lăn, xe lắc và hơn 60 xe đạp. Những chiếc xe được trao tặng đã giúp NKT có thêm cơ hội hòa nhập cộng đồng, TMC bớt vất vả trên con đường tới trường. Cùng với đó, Hội cũng đã vận động xây mới, sửa chữa 16 nhà tình nghĩa, trao gần 300 suất học bổng từ quỹ trái tim nhân ái cho NKT, TMC.

Dạy nghề, tạo việc làm cho NKT được coi là nhiệm vụ mũi nhọn của Hội. Với sự năng động, nhạy bén, Hội Bảo trợ người khuyết tật và trẻ mồ côi



Trao tặng xe lăn cho người khuyết tật huyện Thái Thụy.

tỉnh đã tổ chức các lớp dạy nghề may tre đan, đan móc sợi, điện tử, điện lạnh... cho gần 1.000 NKT từ nguồn kinh phí xã hội hóa, sự hỗ trợ của Hội Bảo trợ người tàn tật và trẻ mồ côi Việt Nam và của tỉnh. Sau đào tạo có trên 70% NKT có việc làm, trong đó khoảng 50% NKT có việc làm và thu nhập ổn định. Mạng lưới dạy nghề cho NKT không ngừng được mở rộng tại các huyện, thành phố. Hiện toàn tỉnh có gần 100 cơ sở dạy nghề và tạo việc làm cho NKT, trong đó 20 cơ sở được Sở Lao động - Thương binh và Xã hội cấp giấy chứng nhận là cơ sở kinh doanh của NKT. Đi lên từ gian khó, nhiều cơ sở đã khẳng định được mình với số

vốn hàng tỷ đồng như doanh nghiệp may Phạm Xuân Thủy, xã Đông Phương (Đông Hưng), doanh nghiệp gỗ mỹ nghệ Lại Văn Diệp, xã Vũ Ninh (Kiến Xương), doanh nghiệp gỗ mỹ nghệ Doanh Liên, xã Thụy Dương (Thái Thụy)...

Nếu nhiệm vụ dạy nghề, tạo việc làm mang tính chất mũi nhọn thì việc hỗ trợ sinh kế được xác định là nhiệm vụ trọng tâm của các cấp hội. 5 năm qua, hưởng ứng phong trào cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới, Hội Bảo trợ người khuyết tật và trẻ mồ côi tỉnh đã tích cực vận động nguồn lực hỗ trợ cây trồng, vật nuôi, tư liệu sản xuất cho gần 70 NKT tại các xã Vũ Đoài (Vũ

Thu), Đông Xá (Đông Hưng), An Bình (Kiến Xương). Các chương trình hỗ trợ sinh kế đã mang lại hiệu quả thiết thực, giúp nhiều NKT thoát nghèo. Chương trình hỗ trợ lợn nái sinh kế cho NKT xã An Bình là một ví dụ. Xã An Bình có hơn 130 NKT, 15 TMC. Trước cuộc sống khó khăn của NKT trong xã, năm 2016, Hội đã vận động các tổ chức, cá nhân trao tặng 20 con lợn giống sinh sản trị giá 1,5 triệu đồng/con cho 20 hộ có NKT và khó khăn trong xã. Từ khi nuôi lợn nái, nhiều hộ đã sắm được những vật dụng thiết yếu, từng bước cải thiện cuộc sống.

Cùng với hỗ trợ về vật chất, Hội Bảo trợ người khuyết tật

và trẻ mồ côi tỉnh còn thường xuyên quan tâm tới đời sống tinh thần của NKT, TMC. Nhiều chương trình, hội thi được tổ chức như hội thi tay nghề giỏi, biểu dương NKT tiêu biểu, chương trình gói bánh chưng xanh, tiếng hát bên dòng sông Trà Lý, những trái tim khát vọng... đã động viên kịp thời NKT, TMC đồng thời mở ra cơ hội giao lưu, học tập giữa NKT, TMC các huyện, thành phố. Để NKT nắm bắt kịp thời các văn bản, chính sách liên quan đến quyền lợi của mình, các cấp hội đã đổi mới hình thức tuyên truyền, đưa chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước và của tỉnh đến gần hơn với NKT, mở nhiều lớp tập huấn về công tác xã hội, trợ giúp NKT, giúp NKT nâng cao nhận thức, hòa nhập cộng đồng. Ông Mai Xuân Trường, Chủ tịch Hội Bảo trợ người khuyết tật và trẻ mồ côi tỉnh cho biết: Kết quả của nhiệm kỳ 2013 - 2018 là nguồn động viên lớn lao cho cán bộ, hội viên. Thời gian tới, Hội sẽ tăng cường hơn nữa việc hỗ trợ động viên nguồn lực xã hội nhằm cải thiện điều kiện sinh hoạt và hỗ trợ sinh kế, giảm nghèo cho NKT, TMC, tập trung thực hiện 6 chương trình trọng tâm là phẫu thuật chỉnh hình, phục hồi chức năng; tặng xe lăn, các dụng cụ trợ giúp đi lại; xây dựng quỹ hội; dạy nghề, tạo việc làm cho NKT; tặng học bổng, xe đạp cho học sinh mồ côi, khuyết tật; hỗ trợ cải thiện sinh hoạt, sinh kế, giảm nghèo cho NKT, TMC. Các cấp hội phải đầu tư vận động nguồn lực hỗ trợ đạt khoảng 25 tỷ đồng; tặng quà cho trên 70.000 lượt NKT; dạy nghề cho khoảng 1.200 NKT... Toàn thể cán bộ, hội viên sẽ tiếp tục phấn đấu vượt qua mọi khó khăn để xứng đáng với tâm chủ được trao tặng: "Sáng tạo - Nhân ái - Trách nhiệm - Hiệu quả".

HOÀNG LANH

Nhân dịp Đại hội đại biểu người khuyết tật và trẻ mồ côi tỉnh lần thứ V, nhiệm kỳ 2018 - 2023, phóng viên Báo Thái Bình đã trao đổi với đại diện các địa phương, đơn vị, các tổ chức, cá nhân có nhiều đóng góp, góp phần cải thiện cuộc sống của nhiều người khuyết tật và trẻ mồ côi trong thời gian qua.

Ông Đỗ Văn Bình, Phó Chủ tịch UBND huyện Hưng Hà



5 năm qua, Hội Bảo trợ người khuyết tật và trẻ mồ côi huyện Hưng Hà đã vượt qua khó khăn, tạo mọi điều kiện thuận lợi để người khuyết tật và trẻ mồ côi trong huyện vươn lên hòa nhập cộng đồng. Ngoài đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến sâu rộng Luật Người khuyết tật tới công đồng nhằm nâng cao nhận thức của người dân về công tác bảo trợ xã hội, Hội Bảo trợ người khuyết tật và trẻ mồ côi huyện đã huy động nguồn lực để người khuyết tật được vay vốn, phát triển sản xuất, kinh doanh, trẻ mồ côi có thêm điều kiện tới trường. Hội cũng đã hướng dẫn, tư vấn, tạo điều kiện giúp người khuyết tật có đủ điều kiện về sức khỏe được tham gia học nghề miễn phí tại các trung tâm dạy nghề nhân đạo. Chăm lo đời sống vật chất, tinh thần, hàng năm, vào dịp lễ, tết, Hội Bảo trợ người khuyết tật và trẻ mồ côi huyện đã trao tặng nhiều phần quà, động viên kịp thời người khuyết tật và trẻ mồ côi. Từ sự quan tâm, tạo điều kiện của các cấp ủy đảng, chính quyền, tổ chức hội bảo trợ người khuyết tật và trẻ mồ côi huyện, nhiều người khuyết tật trong huyện đã tự tin vượt lên chính mình, có việc làm và thu nhập ổn định.

Bà Nguyễn Lan Phương, tổ 47, phường Bồ Xuyên (thành phố Thái Bình)



Xây dựng hòm từ thiện ở các gia đình, tổ chức trao tặng quà, hỗ trợ sinh kế... - những việc làm của tôi nhằm chia sẻ, giúp đỡ những người có hoàn cảnh khó khăn. Dù "cửa tui toát" nhưng "ngheia so nghein trung". Dịp tết Nguyên đán Mậu Tuất vừa qua, tôi tròn 80 tuổi, mừng thọ bà, mỗi cháu biếu quà trị giá 100kg gạo, không tổ chức linh đình, tôi đành tất cả số tiền ấy đi làm từ thiện. Khi đưa ra ý tưởng ấy, 4 thế hệ trong gia đình đều đồng tình ủng hộ. Trong gia đình, các chất tui nhỏ nhưng thực sự làm từ thiện cũng hưởng ứng tích cực bằng việc mổ lợn nhưa, lấy tiền tiết kiệm góp cùng cụ nấu cháo cho bệnh nhân tâm thần. Làm từ thiện không chỉ đơn lẻ một mình mà phải phối hợp với các cấp, ngành, đoàn thể mới lan tỏa được tấm lòng nhân ái tới cộng đồng, vì thế, tôi thường xuyên cùng Hội Bảo trợ người khuyết tật và trẻ mồ côi tỉnh vận động, kêu gọi các tổ chức, cá nhân hảo tâm cùng chung tay giúp đỡ người khuyết tật và trẻ mồ côi, bởi có yêu thương chia sẻ mới khắc sâu ân tình.

Chị Trần Thị Huyền, thôn Kênh, xã Tây Đô (Hưng Hà)



Khi chưa được học nghề, cuộc sống của tôi rất khó khăn, phụ thuộc vào gia đình bởi bản thân là người khuyết tật vận động. Sau khi được học nghề, hỗ trợ vay vốn của Hội Bảo trợ người khuyết tật và trẻ mồ côi tỉnh, năm 1999 tôi quyết định mở cơ sở riêng cho chính mình. Hiện nay, mỗi tháng sau khi trừ chi phí thu nhập của tôi cũng đạt trên 5 triệu đồng. Tôi đã có thể tự lo cho cuộc sống của mình và nuôi con ăn học. Để nhiều người khuyết tật có thêm cơ hội tìm việc làm, có thu nhập, nhiều năm qua tôi đều tổ chức dạy nghề. Bởi tôi thấy đây là nghề phù hợp với điều kiện sức khỏe, hạn chế phải đi lại của người khuyết tật. Số lượng người khuyết tật được đào tạo nghề may tại cơ sở của tôi đã đạt khoảng 20 người và tôi sẽ tiếp tục nhận dạy nghề nếu người khuyết tật có nhu cầu học nghề.

NHÓM PHỎNG VIÊN



Chị Nguyễn Thị Nga, chủ cơ sở in của người khuyết tật huyện Vũ Thư vượt lên chính mình.



Ông Nguyễn Ngọc Hoàn, xã An Bình (Kiến Xương) được hỗ trợ lợn nái sinh kế.

Nhân rộng mô hình phòng, chống dịch bệnh dựa vào cộng đồng

Sau 2 mô hình thí điểm phòng, chống dịch bệnh dựa vào cộng đồng triển khai tại Quỳnh Phụ, năm 2018, Trung tâm Y tế dự phòng tỉnh nhân rộng thêm 5 mô hình tại các huyện Kiến Xương, Hưng Hà, Vũ Thư.

Công tác phòng, chống dịch bệnh, bảo vệ sức khỏe nhân dân không chỉ là nhiệm vụ của riêng ngành Y tế mà rất cần có sự vào cuộc của các cấp ủy đảng, chính quyền, các đoàn thể và của cả cộng đồng mới đạt hiệu quả cao. Đặc biệt, những năm gần đây, tình hình dịch bệnh truyền nhiễm diễn biến phức tạp, việc phòng, chống dịch bệnh, bảo vệ sức khỏe người dân càng cần được thực hiện một cách chủ động ngay từ cơ sở. Vì vậy, từ năm 2015 đến năm 2017, Sở Y tế đã chỉ đạo Trung tâm Y tế dự phòng tỉnh phối hợp với Trung tâm Y tế huyện Quỳnh Phụ triển khai mô hình phòng, chống dịch bệnh dựa vào cộng đồng tại hai xã An Ninh và An Đông. Sau 3 năm thí điểm mô hình với sự hỗ trợ của các đơn vị chuyên ngành thuộc Cục Y tế dự phòng, mô hình đã đạt nhiều kết quả thiết thực.

Ông Nguyễn Đức Cầu, Giám đốc Trung tâm Y tế huyện Quỳnh Phụ cho biết: Tại hai xã triển khai mô hình, trước

đây công tác phòng, chống dịch bệnh thực hiện một cách thụ động. Từ khi triển khai mô hình, công tác phòng, chống dịch bệnh được sự quan tâm, chủ động vào cuộc của cấp ủy, chính quyền, các đoàn thể, sự tham gia tích cực của đông đảo nhân dân. Cán bộ y tế cũng tăng cường các hoạt động tuyên truyền, vận động, hướng dẫn, làm thay đổi nhận thức và hành vi của người dân về vai trò của việc chủ động thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch bệnh. Đến nay, các hoạt động phòng, chống dịch bệnh được người dân chủ động thực hiện và thực hiện thường xuyên trong cuộc sống hàng ngày, ngay tại gia đình, thôn xóm như tích cực phối hợp với cán bộ y tế trong hoạt động phun hóa chất phòng dịch bệnh; giữ gìn nhà cửa ngăn nắp, gọn gàng; thường xuyên tổng vệ sinh đường làng ngõ xóm, khơi thông dòng chảy, phát quang bụi rậm, diệt bọ gậy; thực hiện ăn chín uống sôi, sử dụng màn và chú trọng

vệ sinh tay bằng xà phòng, chủ động tiêm vắc-xin phòng, chống dịch bệnh... Trong 3 năm thí điểm, hai xã triển khai mô hình đều không xảy ra các dịch bệnh thường gặp như đau mắt đỏ, tay chân miệng, cúm, sốt xuất huyết, tiêu chảy...; ý thức của người dân về việc chủ động phòng, chống dịch bệnh, bảo vệ sức khỏe cho bản thân, gia đình, cộng đồng được nâng lên rõ rệt.

Không chỉ ở hai xã triển khai mô hình, trên toàn huyện Quỳnh Phụ, công tác phòng, chống dịch bệnh cũng được chú trọng từ khâu tuyên truyền đến tổ chức thực hiện. Vì vậy, những năm gần đây, tình hình dịch bệnh truyền nhiễm trên địa bàn huyện luôn được giám sát, khống chế chặt chẽ. Số ca mắc các bệnh truyền nhiễm giảm so với các huyện, thành phố trong tỉnh. Bác sĩ Phạm Hữu Thắng, Trưởng khoa Kiểm soát bệnh truyền nhiễm và vắc-xin, Trung tâm Y tế dự phòng tỉnh cho biết: Sau 3 năm triển khai, cán bộ y tế cơ sở đều ghi

nhận, đánh giá cao hiệu quả mô hình và đề nghị nhân rộng mô hình nhằm nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống dịch bệnh trong tình hình hiện nay. Vì vậy, năm 2018, ngoài chỉ đạo tiếp tục duy trì bền vững hai mô hình phòng, chống dịch bệnh dựa vào cộng đồng tại Quỳnh Phụ, Trung tâm phối hợp nhân rộng thêm 5 mô hình tại 5 xã có nguy cơ bùng phát dịch bệnh cao thuộc các huyện Kiến Xương, Hưng Hà, Vũ Thư. Các địa phương triển khai mô hình phòng, chống dịch bệnh dựa vào cộng đồng được hỗ trợ nâng cao năng lực cho cán bộ chính quyền về công tác phòng, chống dịch bệnh; hướng dẫn giám sát, xác định sớm những yếu tố nguy cơ gây dịch bệnh trên địa bàn tránh để bùng phát. Đồng thời, triển khai một số hoạt động can thiệp giảm nguy cơ về bệnh dịch thực hiện tại cộng đồng. Đặc biệt, ở những xã triển khai mô hình, các nội dung phòng, chống dịch bệnh đều được đưa vào hoạt động thường kỳ của

cấp ủy, chính quyền, các ban, ngành, đoàn thể. Đến nay, các địa phương triển khai mô hình đều đã xây dựng và triển khai kế hoạch phòng, chống dịch bệnh dựa vào cộng đồng; phát động chiến dịch ra quân phòng, chống dịch bệnh tới toàn thể cán bộ, nhân dân; tuyên truyền, hướng dẫn, vận động người dân thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch bệnh; tổ chức ra quân tổng vệ sinh môi trường, đồng loạt ngõ xóm nhằm loại bỏ

các nguy cơ gây bệnh và lan truyền dịch bệnh... Tất cả các hoạt động đều được thực hiện bài bản với nguồn lực chính là người dân, cán bộ y tế là hạt nhân hướng dẫn, cán bộ xã là người tổ chức, chỉ đạo.

Tuy nhiên, theo ông Phan Thanh Hải, Phó Giám đốc Sở Y tế: Để phát huy hiệu quả mô hình phòng, chống dịch bệnh dựa vào cộng đồng, cần nhân rộng mô hình ra tất cả các huyện, thành phố, các xã trong toàn tỉnh, ngoài nỗ lực của

ngành Y tế, các địa phương thực hiện mô hình cần quyết tâm cao trong triển khai mô hình bảo đảm hiệu quả. Các hoạt động phòng, chống dịch bệnh cũng cần được thực hiện thường xuyên, liên tục và tổng thể với sự lãnh đạo, chỉ đạo, đầu tư của các cấp ủy đảng, chính quyền, sự vào cuộc của các ban, ngành, đoàn thể mà không cốt là ngành Y tế cùng với sự tham gia chủ động, tích cực của cả cộng đồng.

HÀ DUNG



Phun thuốc phòng, chống dịch bệnh tại Đoàn Hùng (Hưng Hà) - xã làm điểm mô hình phòng, chống dịch bệnh dựa vào cộng đồng.